

วารสารวิชาการการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

JOURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND LEADERSHIP

SAKHON NAKHON RAJABHAT UNIVERSITY

ISSN 2268 – 8003

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ งานวิจัย และบทความวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้สนใจได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์องค์ความรู้ ทางด้านการบริหารการศึกษา และภาวะผู้นำ

สำนักงานวารสาร สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 5 ชั้น 2 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร./Fax. 0-4297-0093 <http://admin-edu.snru.ac.th>

ที่ปรึกษา

นายปัญญา มหาชัย	นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสินนท์	อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา ธรรมวินทร	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์	อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร

กองบรรณาธิการ

บุคคลภายนอก

ดร.ประภัสร์ สุภาสอน	ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสกลนคร
ดร.ภรณ์รัชนี พลดี	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ดร.เทพรังสรรค์ จันทรังษี	ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร
ดร.จักรกฤษณ์ แก้วลา	นักวิชาการอิสระ

บุคคลภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์	คณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพโทล	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิศ ธรรมรัตน์	คณะครุศาสตร์

ผู้ประเมินอิสระ (Peer Review) ตรวจสอบทางวิชาการประจำปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โซชา ภาวะบุตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา คัมภีร์ปกรณ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย โพไศล	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจารย์ ดร.ละม้าย กิตติพร	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ดร.ระพีพรรณ ร้อยพิลา	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ดร.รัชฎาพร พิมพิชัย	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ดร.เทพรังสรรค์ จันทรัมย์	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ดร.ชรินดา พิมพบุตร	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ดร.สุรพล บุญมีทองอยู่	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ดร.ประภัสร์ สุภาสอน	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสกลนคร
ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม	ข้าราชการบำนาญ

ต้นฉบับ นางสาวนุชรา กุลยะ/นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์/นางสาววนิดา จันทร์หอม

ออกแบบปก นายธีรเวทย์ เพียรธัญญกรณ์

กำหนดเผยแพร่ ปีละ 4 ฉบับ (มกราคม-มีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน,
ตุลาคม-ธันวาคม)

พิมพ์ที่ โรงพิมพ์สมศักดิ์การพิมพ์ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
1773/30 ถนนรัฐพัฒนา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์ 0-4271-1896, 0-4273-6277 โทรสาร 0-4271-3552
E-mail : somsak_prs@yahoo.com, somsak.pr@hotmail.com

บทบรรณาธิการ

วารสาร **การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ** (Journal of Educational Administration and Leadership Sakhon Nakhon Rajabhat University) ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 18 ปีที่ 5 ประจำเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการเผยแพร่บทความทางวิชาการ งานวิจัยบทความวิทยานิพนธ์ และงานสร้างสรรค์อื่นๆ ของนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ ทางด้านการบริหาร การศึกษาและภาวะผู้นำ มีกำหนดออกปีละ 4 ฉบับ (ราย 3 เดือน) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นวารสาร ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในโอกาสต่อไป การจัดทำวารสารนี้จึงมีความเข้มงวดกับแนวปฏิบัติ และข้อชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการเป็นบรรทัดฐานแห่งคุณภาพ

จากการที่วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งบทความ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารของเรา ทั้งบทความวิชาการ บทความวิจัย และ Book Review ซึ่งบทความต่างๆ ในฉบับนี้ ประกอบด้วย บทความวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง บทความวิจัย จำนวน 21 เรื่อง และ Book Review จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งทุกบทความจะได้รับกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ 2 ทาน เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขให้ได้บทความที่มีคุณภาพทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในศาสตร์ ด้านการศึกษา และบริหารการศึกษา และสามารถนำผลการวิจัยที่ค้นพบไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้สูงขึ้น ทัดเทียมกับอารยประเทศต่อไป และหวังว่าสาระต่างๆ ที่ได้นำเสนอในวารสารฉบับนี้จะช่วยทำให้เกิดประโยชน์ ทางวิชาชีพทางการศึกษาและภาวะผู้นำได้อย่างกว้างขวาง

ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการของบทความวิทยานิพนธ์และบทความวิจัย ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนด้วยน้ำใจที่ดีเยี่ยมและขอขอบคุณกองบรรณาธิการ คณะทำงานทุกฝ่ายที่ได้ ร่วมแรงร่วมใจในการสร้างสรรค์วารสารฉบับนี้ กรณีที่ท่านมีข้อคิดเห็นใดๆ ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพให้มีความ เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ขอเรียนเชิญส่งข้อเสนอแนะมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสมต่อไป ด้วยความยินดี และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร
บรรณาธิการ